



ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ประจำปี ๒๕๖๕ ได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ผลงาน
๑. นางสาวเบญจมากร มาน้อย	พนักงาน (ระดับ ๕) งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง (สายงานกิจกรรมสัมพันธ์/การท่องเที่ยว)	๑. จัดทำโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสวนป่าและผลิตภัณฑ์ไม้สวนป่าอย่างสร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์ ๒. จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ผ่านผู้ให้บริการบล็อกในประเทศไทย ๓. ผลิตแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๔. ทำหน้าที่พิธีกร ๕. การเขียนบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
๒. นายสมสิทธิ์ วงศรี	หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสำรวจ ส่วนภูมิสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน (สายงานสารสนเทศ)	๑. ดำเนินการตามการประเมินของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ๒. การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ขององค์กร ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๓. เป็นผู้ประสานงานโครงการการศึกษาและพัฒนา ต้นแบบระบบรายการข้อมูลภาครัฐ ๔. ดำเนินการการใช้กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล ๕. การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการจัดทำ แผนที่และแสดงการวิเคราะห์ปริมาณไม้
๓. นายปิยะวิทย์ สุวรรณลิขิต	หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (สายงานสวนป่า)	๑. การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ๒. การสำรวจรังวัดพื้นที่สวนป่าในความรับผิดชอบ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ๓. การปลูกสร้างสวนป่าจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๔. การปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่โดยใช้วิธีปลูกแบบ แบ่งเบอร์กรีดและปลูกไม้ตีมีค่ากันเป็นแนวระหว่าง เบอร์กรีดแต่ละเบอร์ ๕. เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน รอบสวนป่า

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ผลงาน
๔ นางจิราภรณ์ หอมแก่นจันทร์	พนักงาน (ระดับ ๕) งานบริการและการเรียนรู้ ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (สายงานกิจกรรมสัมพันธ์/การท่องเที่ยว)	๑. จัดทำ เตรียม เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหาร และอาหารว่าง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุด้วยตนเอง ๓. จัดทำสต็อกวัสดุ/ทะเบียนคุมอุปกรณ์เครื่องครัว ๔. ควบคุมและจัดทำอาหารในการจำหน่ายให้ลูกค้าหน้าร้านโดยตรง แยกที่เข้าพัก หน่วยงานราชการและเอกชนที่มาใช้บริการ และพนักงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ๕. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายให้งานบัญชี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง



(นางกิลภกร สิริวิภัทร)

หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง